
รายงานการประชุม 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

.............................................. 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ     นายกสภาสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ 
 ๒. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์    ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 
       แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
       กรรมการ 
 ๓. นางนภาพร อาร์มสตรอง    รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการ 
       อุดมศึกษาเอกชน 
       แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       กรรมการ 
 ๔. นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา    ผู้อ านวยการส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
       แทนอธิบดีกรมศิลปากร 
       กรรมการ 
 ๕. นายสด แดงเอียด     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖. ศาสตราจารย์ชมนาด กิจขันธ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. นางประพิน อันวาเบค     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สวุรรณ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑. พลต ารวจตรี สุรศักดิ์ สุทธารมณ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. นายจักรพรรดิ วะทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. นายก าพล วันทา     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 
 ๑๕. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์    รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 
 ๑๖. รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองค า   คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
       กรรมการ 
 ๑๗. นายจรัญ หนองบัว     ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
       กรรมการ 
 ๑๘. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
       กรรมการ 
 ๑๙. นายวิชิต เพ็ชรดี     บุคลากรทางการศึกษา 
       กรรมการ 



 ๒๐. นายอ านวย นวลอนงค์    รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       เลขานุการสภาสถาบัน 
 ๒๑. นายประณุท ไชยานุพงศ์    ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
 

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO – Conferernce 
 ๑. นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ    ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 
       กรรมการ 
 ๒. นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย ข้าราชการครู   วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
       กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
 ๑. นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต    อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. นายสมบัติ แก้วสุจริต     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. นางประกอบ ลาภเกษร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู   กรรมการ 
              และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๓. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง    ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภูริ วงศ์วิเชียร  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๕. นายปิยะพงษ์ กรเกษม    นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ๖. นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองค า    นักทรพัยากรบุคคลช านาญการ 
 ๗. นายคมสัน จุลนวล    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
  นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้                                                                                
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ                                                       

ไม่มี                                                                    
 
๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ                                                     
๑.๒.๑  กิจกรรมส าคัญ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 

  ข้อเท็จจริง 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีงานกิจกรรมส าคัญในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ (เอกสารนอกเล่ม)                                                                                                                         

ประเด็นที่เสนอสภาสถาบัน  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์งดจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงาน     



ในสังกัด ปฏิบัติตามมาตรการเหลื่อมเวลาท างาน และให้ปฏิบัติงานที่บ้าน โดยให้หน่วยงานในสังกัด ทุกหน่วย 
ท าแผนปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) เพ่ือลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดอย่างรุนแรงมากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล หาช่องทาง  
หรือรูปแบบ รวมถึงแพลตฟอร์มการท างานออนไลน์ ที่จะช่วยให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดท างาน     
จากที่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรองอธิการบดีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน และได้ติดตาม
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสถานศึกษาในสังกัด ทั้งครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน นักศึกษา ไม่มีใครที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
  ในการประชุมสภาสถาบันในครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้แจกวารสารพัฒนศิลป์ให้แก่
กรรมการสภาสถาบันทุกท่าน ซึ่งเป็นวารสารราย ๖ เดือน  ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๗ เดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๖๓ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
   

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจ้งที่ประชุมทราบ 
  ๑.๓.๑  ขออนุญาตให้ผู้ท่ีมิได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม 
  ข้อเท็จจริง 
  ขออนุญาตที่ประชุมเชิญผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ๗ ราย  ดังนี้ 
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๓. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง   ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ วงศ์วิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๕. นายปิยะพงษ์ กรเกษม   นิติกรช านาญการพิเศษ 
   ๖. นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองค า   นักทรพัยากรบุคคลช านาญการ 
   ๗. นายคมสัน จุลนวล   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
  นายอ านวย นวลอนงค์ ขออนุญาตที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ผู้ที่มิได้เป็น
กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๗ ราย ดังนี้ 
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๓. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง   ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ วงศ์วิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๕. นายปิยะพงษ์ กรเกษม   นิติกรช านาญการพิเศษ 
   ๖. นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองค า   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
   ๗. นายคมสัน จุลนวล   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
  มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
  ข้อเท็จจริง 
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๖ (๒) “เลขานุการสภาสถาบันมีหน้าที่ จัดท ารายงานการประชุมสภาสถาบัน” และข้อ ๑๙ “กรรมการ    
มีสิทธิแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่ได้กล่าวไว้ในการประชุมได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่นั้น     
สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด”เลขานุการขอน าเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว
เพ่ือรับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการได้น าส่งรายงานการประชุม         
ให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณาล่วงหน้าแล้ว 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้ชี้แจงว่า การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งจะมีรายงานการประชุม ๒ เล่ม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการสภา
สถาบันพิจารณาล่วงหน้าแล้ว หากกรรมการสภาสถาบันท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม ให้แจ้งเลขานุการ
สภาสถาบัน เพ่ือที่จะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  มติสภาสถาบัน รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้ง ๒ เล่ม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน 
  ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มอบหมายให้เลขานุการสภาสถาบัน ด าเนินการ
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภา
สถาบัน จึงน ารายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้ชี้แจงว่า ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบหมายให้
เลขานุการสภาสถาบัน ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากการ
ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เลขานุการสภา
สถาบันได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
  ๑. การขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๒         
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงนามอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔๓๗ คน เรียบร้อยแล้ว  
  ๒. การขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการบัณฑิตศึกษา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์        



ได้ลงนามอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย       
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑ คน เรียบร้อยแล้ว  
  ๓. การเลื่อนอัตราเงินเดือนของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สองขั้นเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ฝ่ายกิจการสภา
สถาบันจะได้ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป  
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 
  ก่อนการประชุมในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ นายอ านวย นวลอนงค์ ได้ขออนุญาต
ประธานในการประชุมสภาสถาบัน น าระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณาขึ้นมาประชุมก่อน ซึ่งประธาน
ในการประชุมได้อนุญาต 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ การขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะศิลปวิจิตร 
จ านวน ๒๒ คน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จ านวน ๔๙ คน และคณะศิลปศึกษา จ านวน ๔ คน รวมทั้งหมด     
๗๕ คน ที่ได้รับการอนุมัติการจบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยสถาบันฯ น าเข้าที่ประชุมสภา
วิชาการ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว   
ทางสถาบันฯ จะต้องน ารายชื่อนักศึกษาทั้ง ๗๕ คน เสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     
ในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อไป 
  ระเบียบ/กฎหมาย 

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี        
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๗๕ คน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงว่าด้วยภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะศิลปวิจิตร จ านวน ๒๒ คน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จ านวน     
๔๙ คน และคณะศิลปศึกษา จ านวน ๔ คน รวมทั้งหมด ๗๕ คน ที่ได้รับการอนุมัติการจบหลักสูตรเมื่อวันที่ 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้น าเข้าทีป่ระชุมสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว  
  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๗๕ คน 
  มติสภาสถาบัน อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๗๕ คน ตามรายชื่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 
 
 
 



  ๕.๒ การขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จ านวน    
๑ คน (หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย) ตามหลักสูตรที่สถาบันฯก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตาม
คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑๐ การส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติจบหลักสูตรในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓        
โดยสถาบันฯ น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันฯ จะต้องน ารายชื่อนักศึกษาจ านวน ๑ คน เข้าเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์      
เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อไป 
  ระเบียบ/กฎหมาย 
  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑ คน 
  นางสาวสาริศา ประทีปช่วง ได้ชี้แจงว่าด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จ านวน ๑ คน หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย        
ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิต ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑๐ การส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติจบหลักสูตรในวันที่ ๑๖ เมษายน 
๒๕๖๓ และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว  
  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
จ านวน ๑ คน 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑ คน ตามรายชื่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เสนอ 

๕.๓ การขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จากคณะศิลปศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๕๓ คน ตามหลักสูตรที่สถาบันฯ ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตาม
คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑๐ การส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติจบหลักสูตรในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ โดยสถาบันฯ 
น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
เรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันฯ จะต้องน ารายชื่อนักศึกษาจ านวน ๕๓ คน เข้าเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อไป 
  ระเบียบ/กฎหมาย 
  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 



  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๕๓ คน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงว่า ด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักศึกษา     
ที่ส าเร็จการศึกษา จากคณะศิลปศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๕๓ คน     
ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑๐ การส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติจบหลักสูตรในวันที่ ๑๖ เมษายน 
๒๕๖๓ และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายชื่อนักศึกษา    
ในหน้า ๘๑ – ๘๒ จะมีอยู่ จ านวน ๔๐ ราย และในหน้า ๘๘ จะมีรายชื่อนักศึกษาเพ่ิมเติมอีก จ านวน ๑๓ ราย 
  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จ านวน ๕๓ คน 
  ประธาน ได้สอบถามว่า ท าไมจึงพิจารณารายชื่อนักศึกษาสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๓ จ านวน ๔๐ ราย และอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ จ านวน ๑๓ ราย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงว่า  ทั้งสองกลุ่มจบในวันที่ ๑๖ เมษายน 
๒๕๖๓ แต่เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นักศึกษาอยู่ในระหว่าง   
ฝึกปฏิบัติการสอน ซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการส่งคะแนนจากครูพ่ี เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียน โดยนักศึกษา     
ไม่สามารถจะตามคะแนนได้ และนักศึกษาที่ส่งคะแนนมาแล้วจะเสียสิทธิ์ จึงได้ท าหนังสือส่งอธิการบดีในรอบแรก 
จ านวน ๔๐ คน หลังจากนั้นกว่าจะเข้าสภาวิชาการในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีนักศึกษาอีก ๑๓ ราย 
ได้มาส่งคะแนนเพ่ิมเติม จึงได้อนุมัติเพ่ิมเติมอีก ๑๓ ราย ท าให้ต้องมีการพิจารณาสองครั้ง และได้น าเข้าสภา
วิชาการในคราวเดียวกันเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพราะว่านักศึกษาจะต้องขอใบประกอบวิชาชีพครู  
และได้น าเข้าสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันนี้ 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. ในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นจ านวนที่คุรุสภา
ก าหนดหรือไม ่
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงว่า คุรุสภาได้อนุญาตให้สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นละ ๖๐ คน ในรุ่นแรกจะมีนักศึกษา
สนใจเข้ามาสมัครเรียนเป็นจ านวนมาก แต่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รับเพียง ๖๐ คน เมื่อเปิดเทอมใหม่         
ก็มากันครบ ต่อมาบางคนมีภารกิจและปัญหาบางประการ จึงเหลือนักศึกษาจ านวน ๕๔ คน ในเทอมนี้         
มีนักศึกษาที่ไม่จบการศึกษา ๑ คน จึงมีผู้ที่จบการศึกษา ๕๓ คน การเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู จึงเป็นไปตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
  มติสภาสถาบัน อนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึ กษา ๒๕๖๒ จ านวน ๕๓ คน         
ตามรายชื่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ  
 
 
 
 



  ๕.๔ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕... 
  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ด าเนินการเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕...ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  ระเบียบ/กฎหมาย  

- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

   ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕... 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  ได้ชี้แจงว่า (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕.. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒      
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายมีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ข้อบังคับในระดับปริญญาตรีที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ 
(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้ยกเลิกเฉพาะข้อ ๒๔ คุณสมบัติผู้ได้รับ
เกียรตินิยม 
  พระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเป็นการสมควรปรับปรุง
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ฉบับปัจจุบัน ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 
๗ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ให้ใช้ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา   
ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนนอกจากนั้น สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่   
๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  มีมติอนุมัติในหลักการให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ มีมติอนุมัติหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา จ านวน ๑๓ หลักสูตร  
สาขาดนตรีศึกษา จ านวน ๑๓ หลักสูตร  
  (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕..         
มีทั้งหมด ๙ หมวด  ดังนี้ 
  หมวด ๑ ระบบการศึกษา หมวด ๒ อาจารย์ หมวด ๓ การรับเข้าศึกษา หมวด ๔ การลงทะเบียน
รายวิชา หมวด ๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา หมวด ๖ การลา หมวด ๗ การโอนย้ายคณะหรือวิทยาลัย
และเปลี่ยนสาขาวิชา หมวด ๘ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หมวด ๙ การส าเร็จการศึกษา 
 



 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มี ๑๐ หมวด 
โดยร่างข้อบังคับฉบับนี้ได้ยกเลิก หมวด ๑ บททั่วไป เพ่ิมหมวด ๒ อาจารย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ ประกาศ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ยังได้ รวมหมวด ๔ การลงทะเบียน
เรียน หมวด ๕ การขอเพ่ิมลดและถอนรายวิชา อยู่ในหมวดเดียวกัน คือ หมวด ๔ การลงทะเบียนรายวิชา  

 สาระส าคัญที่ได้มีการปรับปรุงมีดังนี้ 
 หมวด ๑ ระบบการศึกษา ข้อ ๖ ปรับจาก “ให้การจัดการศึกษาในสถาบันเป็นระบบทวิภาค 

ภาคการศึกษาที่หนึ่ง เริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์ รวมเวลาส าหรับการสอบด้วย” 
ปรับเป็น “ ระบบการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งหนึ่ง
ภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์” ข้อ ๗ การคิดหน่วยกิตตามประกาศฉบับเดิม นับชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ แต่ในร่างฉบับนี้นับชั่วโมงต่อภาคการศึกษา เช่น “รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาฟังบรรยายหรือ
อภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต” ข้อ ๘ จ านวนหน่วยกิตรวม  
และระยะเวลาศึกษา เช่น หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลา   
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา ต่างจากร่างฉบับเดิมที่ก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าและไม่เกินกี่ปี เช่น นักศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (๔) ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา และไม่ เกิน ๘           
ภาคการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ในร่างฉบับนี้ ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีซึ่งปรับให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษา  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 หมวด ๒  อาจารย์ เป็นหมวดที่เพ่ิมเติมจากร่างฉบับเดิม ในหมวดนี้ได้กล่าวถึง จ านวน 
คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ประจ าวิชา หรืออาจารย์พิเศษ การแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 หมวด ๓ การรับเข้าศึกษา สาระส าคัญของร่างฉบับนี้ได้ปรับแก้ไขค า และเพ่ิมการรับเข้า
ศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

 หมวด ๔ การลงทะเบียนรายวิชา ในร่างฉบับนี้ได้รวม ๒ หมวดจากข้อบังคับฉบับ พ.ศ. 
๒๕๔๘ ได้แก่ หมวด ๔ การลงทะเบียนรายวิชา และหมวด ๕ การขอเปลี่ยน เพ่ิม ลดและถอนรายวิชา  

 ข้อ ๑๖ การลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตร (ข) นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ ต้องยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์ อักษรต่อคณบดีหรือผู้อ านวยการ เพ่ือขออนุมัติ  
เป็นกรณีพิเศษ จากร่างฉบับเดิม ต้องยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์ อักษรต่อคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด         
เพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
  ข้อ ๑๗ นักศึกษาอาจขอเปลี่ยน เพ่ิม ลดและถอน รายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ  
จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือ
ผู้อ านวยการ จากร่างฉบับเดิม นักศึกษาอาจขอเปลี่ยน เพ่ิม ลดและถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  ข้อ ๑๙ การศึกษาภาคฤดูร้อน (๑) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาก าหนด
รายวิชาที่จะเปิดสอนภาคฤดูร้อน รวมทั้งจ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียน จากร่างฉบับเดิม ให้คณบดี   
เป็นผู้พิจารณาก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนภาคฤดูร้อน รวมทั้งจ านวนนักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียน 
 



 หมวด ๔ การวัดและประเมินผลการศึกษา ในหมวดนี้ยังคงไว้ซึ่งสาระส าคัญตามข้อบังคับ 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ได้มีการเพ่ิม ข้อ ๒๗ ในกรณี อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาได้รายงานผลการศึกษา
ไปยังฝ่ายทะเบียนและประมวลผลแล้ว มีความประสงค์จะขอแก้ไขผลการศึกษารายวิชานั้น ให้อาจารย์ผู้ สอน
จัดท าค าชี้แจงพร้อมหลักฐานการให้คะแนนทั้งก่อนและหลังแก้ไขเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง       
ผลการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณบดีหรือผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป และต้องก่อนได้รับอนุมัติให้จบการศึกษา 

 หมวด ๖ การลา ข้อ ๒๘ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อคณบดีหรือ
ผู้อ านวยการ จากร่างเดิม นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งภาคการศึกษา โดยให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดีคณะที่ตนสังกัด ภายใน       
๒ สัปดาห์ของภาคการศึกษาท่ีจะลาพัก 

 หมวด ๗ การโอนย้ายคณะหรือวิทยาลัย และเปลี่ยนสาขาวิชา ยังคงสาระส าคัญจากร่างเดิม 
 หมวด ๘ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มีการเพ่ิมเติม ข้อ ๓๗ (๑) การลงทะเบียนเรียน   

แต่ไม่ช าระเงินตามระเบียบของสถาบัน ภายในเวลาที่สถาบันก าหนดและไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันเป็น     
ลายลักษณ์อักษร (๗) ลาออกตามข้อ ๓๒ (๙) ต้องโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็น     
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  

 หมวด ๙ การส าเร็จการศึกษา ข้อ ๓๖ (๓) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามที่
สถาบันก าหนด (๔) ต้องช าระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อสถาบันให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นก่อน หรือไม่มีพันธะอ่ืนใดกับ
สถาบัน (๕) นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องยื่นค าร้องขอจบการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน 

 บทเฉพาะกาล ข้อ ๓๙ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ยกเว้นไม่น าความ  
ในข้อ ๓๖ (๓) ในส่วนที่เกี่ยวกับการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่สถาบันก าหนด มาใช้บังคับ
กับการส าเร็จการศึกษา 
   จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิต  
พัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕... 
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
   ๑. ที่เสนอมาทั้งหมดสมควรที่จะมีรายละเอียดว่าข้อบังคับเดิมเป็นอย่างไร ข้อบังคับที่ร่าง
ขึ้นมาใหม่แตกต่างกับข้อบังคับเดิมอย่างไร เปรียบเทียบให้เห็น เพราะว่าถ้าสภาสถาบันมีมติเห็นชอบจะได้มี
หลักฐานว่าเหตุที่เห็นชอบเพราะเหตุใด จะได้เป็นหลักฐานในการประชุมสภาสถาบัน โดยเอาค าอธิบายใส่ไว้
เป็นข้อ ๆ 
   ๒. การน าเสนอข้อบังคับต่อสภาสถาบัน ให้น าเสนอข้อเท็จจริง เช่น ข้อบังคับเดิมเป็นอย่างไร 
ข้อบังคับใหม่ที่ปรับปรุงด้วยเหตุผลอะไร เปรียบเทียบให้เห็นเด่นชัด ผ่านอะไรมาบ้าง เช่น ผ่านฝ่ายบริหาร  
ผ่านคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ต้องสรุปว่าแตกต่างกันอย่างไร เจตนารมณ์ของการแก้ไขมีที่มาท่ีไปอย่างไร 
   ๓. ข้อ ๖ ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา
ปกติ ซึ่งหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ไม่ได้บอกว่าสามารถเปิดสอน    
ภาคฤดูร้อนได้หรือไม ่
   ๔. หน้า ๑๑๐ เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ไม่ได้บอกเอาไว้ เช่น “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” 
หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี” ไม่ได้บอกว่ายกเลิก เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
   ๕. กรณีท่ีเรียนไม่เต็มเวลาหมายความว่าอย่างไร 
  



   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงว่า จะน าไปปรับและเปรียบเทียบให้เห็น
ชัดเจน จะสรุปให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งความเป็นมาและเจตนารมณ์ของการแก้ไขที่มาที่ไปอย่างไร ส าหรับ
การเปิดภาคฤดูร้อนจะอยู่ในหน้า ๙๓ “กรณีที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ” ซึ่งแล้วแต่คณะที่จะเปิดสอน ส าหรับในหน้า 
๑๑๐ จะไปเพ่ิมเติมในช่องเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ส่วนกรณีที่เรียนไม่เต็มเวลาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ไม่มีแต่ที่ใส่เอาไว้เพราะว่าได้ปรึกษากับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายแล้วสมควรที่จะใส่เอาไว้ เพราะในเกณฑ์
มาตรฐานได้ก าหนดเอาไว้ ต่อไปไม่แน่ว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อาจจะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะได้ไม่ต้องแก้
ข้อบังคับอีก 
   ประธาน  ให้ความเห็นว่า การที่ใส่เกณฑ์มาตรฐานเอาไว้เป็นสิ่งที่ดี ถึงแม้ว่าในขณะนี้ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่มี ต่อไปถ้าเกิดมีขึ้นมาก็ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จะได้ไม่ต้องมาแก้
เกณฑ์อีกสามารถท าได้เลย เช่น หมวดวิชาเลือกเสรี ที่บรรจุเอาไว้ในข้อบังคับ เป็นสิ่งใหม่ท่ีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ใช้กันมาก เพราะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ ใส่เอาไว้เป็นเรื่องที่ดี  
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
   ๖. เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใส่ เอาไว้ แม้ว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่ได้ใช้    
เพราะต่อไปในอนาคตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  
   ๗. สถานการณ์ในขณะนี้ก าลังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ต่อไปเมื่อการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผ่านไปแล้ว คงจะมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน เช่น 
ในตอนนี้เริ่มที่จะเรียนออนไลน์กันบ้างแล้ว ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วย จะเป็น
การเพ่ิมรูปแบบการเรียนการสอนไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องเตรียมการเรียน
การสอนทางออนไลน์เอาไว้ด้วย 
   ๘. ข้อบังคับที่ร่างขึ้นมาใหม่ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่ทราบว่าเอาไปใส่ไว้
ตรงไหน คิดว่าเป็นเงื่อนไขส าคัญในข้อบังคับนี้ด้วย 
   ๙. ในขณะนี้หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหลักสูตรปริญญาปฏิบัติการ คิดว่าฝีมือ
การปฏิบัติเชิงช่างน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เช่น ช่างสิบหมู่ จะต้องมาเรียนที่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เหตุผลคือที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เก่งกว่าที่อ่ืน ท าอย่างไรให้มีคนมาเรียนกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์มากขึ้น 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงว่า เรื่องของการเรียนออนไลน์ยังไม่ได้ระบุ
เอาไว้ในข้อบังคับนี้ ส าหรับภาษาอังกฤษได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ได้เสนอไปยัง อว. หากกรรมการสภาสถาบัน
จะให้ก าหนดไว้ในข้อบังคับก็สามารถที่จะก าหนดเพ่ิมเติมได้ ในส่วนของปริญญาปฏิบัติการของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ในตอนนี้เป็นวิชาชีพหรือปฏิบัติการอยู่แล้ว เช่น คณะศิลปศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู ของคณะ
ศิลปวิจิตร บางสาขาวิชา จะมีองค์กรวิชาชีพดูแล ในส่วนของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ไม่มีองค์กรวิชาชีพ แต่อยู่
ในหมวดของการปฏิบัติ 
   นายอ านวย นวลอนงค์ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของปริญญาตรีปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   
ได้เปิดสอนแล้วที่วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพ เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 
   นายจรัญ หนองบัว ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรของวิทยาลัยช่างศิลปเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 
สอนปฏิบัติการอยู่แล้ว รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
   ๑๐. หน้า ๑๒๑ (๒) ใน (ค) ค าว่า “เพ่ิมเติมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง” จะไปซ้ ากับเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ตรวจสอบด้วย 
 



   ๑๑. หน้า ๑๒๒ ข้อ ๓ (๓) ใน (ก) ข้อความจะซ้ ากับหน้า ๑๒๑ ข้อ ๓ (ก) ให้ตรวจสอบด้วย 
   ๑๒. ข้อบังคับที่ร่างขึ้นใหม่หน้า ๑๒๖ “ในกรณีนักศึกษาค้างช าระเงินในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป” เวลาจะต้องปฏิบัติจริงจะเอาอย่างนี้หรือไม่ น่าจะมีวิธีการ
ที่อะลุ่มอล่วยหรือผ่อนการช าระได้หรือไม่  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงว่า กรณีที่เด็กมีเหตุผลความจ าเป็นต้องมา
เขียนค าร้องเป็นรายกรณี  เพราะว่าเดิมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะมีปัญหาเรื่องของเด็กที่มาเรียน            
โดยไม่จ่ายเงิน เมื่อเด็กค้างช าระมาก ๆ จะไม่มีเงินมาจ่าย ถ้าเด็กขาดแคลนจริง ๆ ต้องมาเขียนค าร้อง       
เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะว่าเด็กของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะเรียนมาตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับ
ปริญญาตรีซึ่งต้องช่วยเหลืออยู่แล้ว 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เมื่อเข้ามาเป็นอธิการบดีมีนักศึกษาระดับปริญญาโท
ค้างช าระประมาณเจ็ดล้านบาท บางคนเรียนมาแล้วสามปียังไม่ได้ช าระเงิน บางคนที่จบออกไปไม่แน่ว่าช าระ
เงินหมดหรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหามาโดยตลอด เมื่อเข้ามาเป็นอธิการบดีจึงได้สะสางในเรื่องนี้ได้ส าเร็จเรียบร้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงจ าเป็นต้องวางระเบียบเอาไว้โดยเคร่งครัด 
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
   ๑๓. หน้า ๑๒๓ ค าว่า “จึงอนุญาตให้มอบผู้แทนโดยชอบธรรมมาท าการขึ้นทะเบียนแทน”
โดยทั่วไปใช้ค านี้หรือไม ่
   ๑๔. ค าว่าผู้แทนโดยชอบธรรม คือผู้ที่ปกครองดูแลเด็ก การที่มาท าการขึ้นทะเบียนนักศึกษาแทน 
จะต้องเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ มิใช่ให้ใครมาขึ้นทะเบียนแทนได้ จึงใช้ค าว่าผู้แทนโดยชอบธรรม ในการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องจ่ายเงินเป็นหลักการโดยทั่วไป ส่วนที่จะผ่อนผันหรือยกเว้นเป็นอีกส่วนหนึ่ง 
   ๑๕. เรื่องของอาจารย์ ในปัจจุบันยังไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตรครบถ้วน ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการเปลี่ยนถ่ายจากครูเป็นอาจารย์มาโดยตลอด แต่อย่างไร 
ก็ตามสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหลักสูตรเพ่ิมขึ้น คือให้วิทยาลัยในสังกัดเปิดสอนระดับปริญญาตรีได้          
ถ้าข้อบังคับนี้ประกาศใช้ หลักสูตรทั้งหลายต้องเป็นไปตามข้อบังคับ ในข้อบังคับนี้มีส่วนหนึ่งหรือส่วนใดที่เขียน
เอาไว้หรือไม่ว่า หลักสูตรเดิมที่ใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งมีทั้งครูและอาจารย์ที่ให้ใช้ได้อีกระยะหนึ่ง จะเป็น
สามปี หรือสี่ปีแล้วแต่ความเหมาะสม โดยให้เขียนไว้ในบทเฉพาะกาล เช่น เขียนเอาไว้ว่า หลักสูตรที่ ได้รับ
อนุมัติจากสภาสถาบันอยู่ก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปเป็นเวลาเท่าใดแล้วแต่จะก าหนด รวมทั้งครู 
หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย 
   ๑๖. ในการเขียนข้อบังคับ มาตรฐานของข้อบังคับต้องเขียนว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ต้องเป็นอาจารย์ตามที่ สกอ. ก าหนด ส่วนเรื่องของครูมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นเรื่องของการผ่อนผัน 
ซึ่งระยะเวลาของการผ่อนผันต้องท าความตกลงกับ สกอ. ว่า ในช่วงที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ขอใช้ครูเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรไปก่อน 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น ได้ชี้แจงว่า เรื่องของอาจารย์ประจ าหลักสูตร สกอ. 
ไม่ได้มองว่าเป็นครูหรือเป็นอาจารย์ เพียงแต่มองเรื่องของคุณวุฒิ และเรื่องของคุณสมบัติ  ถ้าตรงตามที่ สกอ. 
ก าหนดก็ใช้ได้ ซึ่งในเรื่องนี้ได้ปรึกษากับ สกอ. แล้ว ถ้าคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าวิชาเอกตรง สามารถเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงผ่าน สกอ. รับรอง ซึ่งในเรื่องของครู
อาจารย์เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เอง เพราะว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สามารถเอาบุคคลภายนอกมาเป็นอาจารย์ประจ าสถาบันได้ และในขณะนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าลัง
ด าเนินการในเรื่องของเปลี่ยนผ่านจากครูเป็นอาจารย์อยู่แล้ว  
   



   ๑๗. ตามแนวทางปฏิบัติเมื่อมีข้อบังคับออกมาแล้วควรที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับ เรื่องของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรที่จะท าตามข้อบังคับให้ได้  
   ประธาน  ให้ความเห็นว่า ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕..  ที่เสนอสภาสถาบัน ช่วงเวลาที่จะประกาศใช้ที่ เหมาะสมและไม่ท าให้เกิดปัญหาในภายหลัง        
คือช่วงไหน ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบังคับนี้ใช้ได้ อะไรที่ยังไม่มีก็น าไปแก้ไขเพ่ิมเติมก็ประกาศใช้ได้เลย   
หรือถ้าสภาสถาบันเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เร่งด่วนจะให้น าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการสภาสถาบัน
แล้วน าเสนอสภาสถาบันอีกครั้งหนึ่ง ขอสรุปประเด็นดังนี้ 
    ๑) อาจารย์หรือครูประจ าหลักสูตรตามแนวปฏิบัติขอผ่อนผันจาก สกอ. ได้หรือไม ่
    ๒) เรื่องของการเรียนออนไลน์ยังไม่มีจะน าไปปรับแก้ในครั้งนี้ได้หรือไม่ 
    ๓) ปริญญาปฏิบัติการมีอยู่แล้ว 
    ๔) เรื่องของภาษาอังกฤษซึ่งมีอยู่ในหลักสูตร จะให้น ามาเขียนให้อยู่ในข้อบังคับหรือไม่ 
   นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สถาบัน
ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ อยู่แล้ว ดังนั้น เรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์ขอชะลอเอาไว้ก่อนได้หรือไม่ 
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน  
   ๑๘. ในเรื่องของการเรียนออนไลน์เข้าใจว่าหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ผ่านพ้นไปแล้ว การเรียนการสอนทางออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนอย่างแน่นอน 
ในขณะนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก าลังเตรียมการในเรื่องของการเรียนการสอนทางออนไลน์ ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับวิชา  
ที่ต้องปฏิบัติ เป็นเรื่องของวิชาการโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ควรที่จะเตรียมการในเรื่องนี้  
เอาไว้ด้วย ซึ่งจะเป็นภาระงานของอาจารย์ผู้สอนที่เพ่ิมข้ึน 
   ๑๙. ร่างข้อบังคับที่เสนอสภาสถาบันฉบับนี้ได้จัดท าค่อนข้างละเอียด ในขณะนี้การเรียน
ออนไลน์สถาบันการศึกษาจ านานมากก าลังเร่งด าเนินการ ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ควรที่จะด าเนินการ
ในเรื่องการเรียนทางออนไลน์ด้วย ถ้าไม่เริ่มตอนนี้จะไปเริ่มตอนไหน เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 
นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ส่วนในเรื่องอ่ืน ๆ มีอยู่แล้ว เช่น ปริญญาปฏิบัติการของวิทยาลัยช่างศิลป ภาษาอังกฤษ 
ก็สามารถท่ีจะด าเนินการได้อยู่แล้วเพราะอยู่ในหลักสูตร 
   ๒๐. ในขณะนี้  สกอ. จะมีการทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับ
บัณฑิตศึกษาเป็นส่วนใหญ่ นโยบายได้ส่งสัญญาณมาว่าหลักสูตรต่าง ๆ จะต้องยึดหยุ่นและเชื่อมโยงกับการ   
ไปประกอบอาชีพ ในขณะนี้ ก.พ.อ. ก าลังสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา คาดว่าในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ คงจะมี ก.พ.อ. กลาง เพราะฉะนั้น ก.พ.อ. จะเข้ามามีบทบาทและสร้างความเข้าใจ        
ในเรื่องนี้มากขึ้น ในการประชุม ก.พ.อ. เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยในเรื่องของ
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ซึ่งมี
แนวโน้มว่าจะต้องขยายเวลาการจบการศึกษา และขยายเวลาการส่งรายงานผลการประเมินตนเองในเรื่อง  
ของการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ ซึ่งการพิจารณาเห็นว่า     
บางรายวิชาสถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการได้เลย ซึ่งจะมีรายละเอียดอีกมาก  เรื่องของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถานภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปัจจุบันคือมีทั้งครูและอาจารย์ ค าว่าอาจารย์
หมายถึงผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการเรียนการสอน และต าแหน่งคืออาจารย์ เพราะฉะนั้น ค าว่าครูกับอาจารย์ 
ฐานะก็คือท าหน้าที่สอนและดูแลหลักสูตร ซึ่งจะไม่ใช่ประเด็นส าคัญ อีกประเด็นหนึ่งคือครูกับอาจารย์ต้องอยู่
ในฐานะบุคคลที่จ้างประจ าหรือไม่ ในกรณีที่ ไม่ใช่จ้างประจ าอาจจะเป็นลักษณะในความร่วมมือก็ได้ 
เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของครูกับอาจารย์คือมีหน้าที่ในการเรียนการสอนและดูแลหลักสูตร 
 



   ประธาน ได้สอบถามว่า ร่างข้อบังคับนี้มีความจ าเป็นต้องประกาศใช้ไปก่อนหรือไม่ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงว่า ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕... ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และได้
ผ่านสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ขอให้สภาสถาบันให้ความเห็นชอบ และจะน าไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาสถาบัน และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ติดตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ สกอ. ก าหนดขึ้นใหม่หรือ
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์อยู่ตลอดเวลา เรื่องของภาษาอังกฤษอาจจะระบุว่าต้องผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   ๒๑. เรื่องของภาษาอังกฤษเป็นปัญหากับคนที่เรียนศิลปะมาโดยตลอด ซึ่งความจริงแล้ว      
มีความจ าเป็นอย่างมาก เพราะความรู้ต่าง ๆ ส่วนใหญ่มาจากต าราภาษาอังกฤษ สมควรที่จะใส่ เอาไว้ใน
หลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารได้ 
   นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์   ได้ชี้แจงว่า เรื่องของภาษาอังกฤษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์          
ได้ด าเนินการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเพ่ือให้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาทั้ง ๑๘ แห่ง เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้กับชาวต่างประเทศโดยตรง ซึ่งภาษาอังกฤษสมควรที่จะก าหนดตั้งแต่ระดับพ้ืนฐาน  
ทั่วประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อาจจะไม่เด่นชัดในเรื่องของภาษาอังกฤษ แต่เรื่องของศิลปะไม่ได้ด้อยกว่าใคร  
   ๒๒. ภาษาอังกฤษได้เขียนไว้ในหลักสูตรอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องพัฒนาภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากขึ้น  
   ๒๓. หน้า ๑๒๙ (๑) C + คืออะไร ค่อนข้างดีใช่หรือไม่ ปรับให้ตรงแถวด้วย 
   ๒๔. หน้า ๑๓๑ ข้อความ “นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้รอผลการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้ฝ่ายทะเบียน
และประมวลผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร” ให้ไปดูของเดิมว่าเขียนอย่างไร 
   ๒๕. หน้า ๑๓๕ ข้อ ๒๗ ให้ปรับแกก้ารใช้ค า รูปแบบของค า 
   ๒๖. การเปลี่ยนสาขาวิชา หน้า ๑๔๒ ข้อ (ข) “ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าภาควิชา และคณบดีหรือผู้อ านวยการ” สมควรที่จะเป็นประธานบริหารหลักสูตรแทนหัวหน้าภาควิชา 
   ๒๗. การขอลดรายวิชาหรือขอถอนรายวิชาดูจะก้ ากึ่งกันอยู่ให้ไปตรวจสอบใหม่ 
   ประธาน  ให้ความเห็นว่า ข้อ ๓๕ (๙) “ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่
ความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ” ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หมายความว่า
ต้องติดคุกจริง ๆ ส าหรับร่างข้อบังคับที่เสนอสภาสถาบันให้น าไปปรับแก้ตามข้อแนะน าของกรรมการสภา
สถาบัน 
   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕... โดยให้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
 
   ๕.๕ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการด าเนินงานด้านจริยธรรม การวิจัย
ในมนุษย์ พ.ศ. ... 
   ข้อเท็จจริง 
   โดยที่เป็นการสมควรก าหนดการด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือให้นักวิจัย
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือบุคคลภายนอกที่ร่วมวิจัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือบุคคลภายนอก  
ที่จะมาท าการวิจัยในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด าเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรมตามแนวทางจริยธรรมการท า
วิจัยในคนของประเทศไทย และจะส่งผลให้งานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ       
ในระดับสากล  



   ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สถาบันได้ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ...
   ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการด าเนินงาน
ด้านจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ วงศ์วิเชียร ได้ชี้แจงว่า ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย
การด าเนินงานด้านจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... ด้วยส านักงานมาตรฐานการวิจัยและสภาวิจัยแห่งชาติ 
ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาที่ด าเนินการเรื่องการวิจัย ซึ่งการวิจัยนั้นต้องผ่านการรับรอง
จริยธรรมในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ ก่อนที่      
จะด าเนินการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้ด าเนินการท า MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในการพิจารณาการด าเนินการวิจัยในมนุษย์ในปี ๒๕๖๓ ในการนี้เพ่ือให้การจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การวิจัย และการขอผลงานทางวิชาการของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายวิจัยจึงได้ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย     
การด าเนินงานด้านจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... ขึ้นมา ประกอบด้วยการนิยามศัพท์ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยร่างข้อบังคับฉบับนี้    
ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แล้ว  
   จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อโปรดพิจารณา 
   ประธาน ให้ความเห็นว่า ค านิยามในการวิจัยในมนุษย์ “หมายความว่า กระบวนการ
ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เกิดจากการกระท าต่อบุคคล ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้ง
เวชระเบียน ฐานข้อมูล การสอบถาม การสัมภาษณ์ ทางสังคมศาสตร์ การศึกษาธรรมชาติของโรค การส่งเสริม
สุขภาพ การศึกษาทางสรีรวิทยา ชีวเคมี การตอบสนองต่อการรักษาทางด้านกายเคมีจิตวิทยาที่กระท า        
ต่อบุคคล” ได้ครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่ หากครอบคลุมครบถ้วนจะใช้ค านิยามนี้ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ วงศ์วิเชียร ได้ชี้แจงว่า ในการนิยามการวิจัยในมนุษย์ ตามที่นิยาม
เอาไว้ในร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการด าเนินงานด้านจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ...
ในเบื้องต้นก่อนที่จะออกมาเป็นค านิยามนี้ ได้น าหลักการฉบับเต็มของทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ และ
เรื่องของเวชศาสตร์ของหลาย ๆ แห่งมารวมกัน เมื่อน าเข้าคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ทางคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายและผู้ที่ด าเนินการได้ลงในเรื่องของรายละเอียดว่า จะคงเอาข้อมูลเฉพาะในส่วนของการ
ด าเนินการที่อยู่ในบริบทของสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ ในส่วนที่ ยังมีการ
เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของการศึกษาธรรมชาติของโลก เวชระเบียน ฐานข้อมูล การส่งเสริมสุขภาพ  
การศึกษาทางสรีรวิทยา ชีวเคมี เป็นเรื่องของการท าวิจัยในเรื่องของนาฏศิลป์ ดนตรี รวมทั้งทัศนศิลป์ โดยน า
นาฏศิลป์ ดนตรี หรือทัศนศิลป์ไปบ าบัดผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความอ่อนไหวมาก เช่น ผู้ต้องขั ง จึงตัด
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเวชศาสตร์เชิงลึกท่ีไม่เก่ียวข้องกับบริบทของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ออกไป จึงยังคงไว้ในส่วนของการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
บางครั้งใช้ศิลปะในการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของกล้ามเนื้อ เรื่องของความคิด เรื่องของไหวพริบปฏิภาณ    
ซึ่งจะครอบคลุมในด้านนี้ 
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
   ๑. ในการท า MOU มีเหตุผลใดจึงท า MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
และในเรื่องของค่าใช้จ่ายเอามาจากไหน 



   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ วงศ์วิเชียร ได้ชี้แจงว่า ในการท า MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพราะมีข้อก าหนดเอาไว้ว่า ในการด าเนินการในเรื่องของการท าวิจัย ถ้ามีการขออนุมัติ
ทางวิชาการการด้านการวิจัย จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน     
ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่ได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ชุดนี้           
การด าเนินงานในปี ๒๕๖๒ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ท า MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ซึ่งโดยปกติในการท า MOU คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ จะไม่ค่อย
ยอมรับหน่วยงานภายนอก เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก ซึ่งบางครั้งเนื้อหา ความสามารถ      
หรือศักยภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จะไม่รู้ลึกของหน่วยงานอ่ืน เพราะฉะนั้นสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์จึงต้องท า MOU ก่อน หลังจากท า MOU เสร็จแล้วจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย ถ้าหากไม่ท า 
MOU ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก การที่ท า MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท าให้ค่าใช้จ่ายลดลง
ไปในระดับหนึ่งแต่ก็ยังสูงอยู่ จึงได้จัดท าร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการด าเนินงาน        
ด้านจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... ขึ้นมา ส าหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ยังไม่ได้ก าหนด ต้องรอ
ให้ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ...          
และประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... ประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว 
จึงจะด าเนินการในเรื่องของระเบียบของการใช้เงินต่อไป ซึ่งเดิมเรื่องของค่าใช้จ่ายจะเอามาใส่ไว้ในข้อบังคับ  
แต่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเห็นว่าเป็นเรื่องของคณะอนุกรรมการด้านการเงิน 
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
   ๒. สาเหตุที่ต้องมีการวิจัยในมนุษย์ เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องผ่านคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงได้ขอ
ความอนุเคราะห์ท า MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่ปรากฏว่าเมื่อด าเนินการแล้ว     
มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ในขณะที่ไปท า MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็ออกค่าใช้จ่ายให้ส าหรับคนที่ท าการวิจัยของสถาบัน 
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายจึงเห็นว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ออกข้อบังคับแล้ว 
ก็จะใช้ข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เอง ยังมีครูอาจารย์ที่ใช้ข้อบังคับนี้ในการท าการวิจัยในมนุษย์    
ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะออกค่าใช้จ่ายให้หรือมีบางส่วนที่สถาบันอ่ืนเข้ามาร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สถาบันนั้นก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เช่นเดียวกัน 
   ๓. มีค าว่า “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” กับค าว่า “จริยธรรมการวิจัยในคน” ควรจะใช้ค าเดียว
คือ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
   ๔. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
จ านวน ๔ คน รวมอยู่ด้วย ใครเป็นผู้ก าหนดว่าจ านวน ๔ คน ซึ่งเพียง ๒ คน น่าจะเพียงพอ 
   นางสาวสาริศา ประทีปช่วง ได้ชี้แจงว่า ในฐานะที่ดูแลโครงการบัณฑิตศึกษา จะต้องท าการ
วิจัยในมนุษย์ของนักศึกษา กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จ านวน ๔ คน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เลือกจากสาขาวิชา คือด้านนาฏศิลป์ ด้านดนตรี ด้านทัศนศิลป์ และด้านการศึกษา เพ่ือให้
ครอบคลุมกับสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
   ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจจะไม่ตรงสาขาวิชา   
ก็ได้ เช่น ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นบุคคลทั่วไป จ านวน ๒ คน เรื่องของค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยของนักศึกษา 
ให้เรียกเก็บจากนักศึกษารวมกับการลงทะเบียน ส าหรับอาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ให้ขอรับเงินสนับสนุนการวิจัย 
   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการด าเนินงานด้าน
จริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ...  



  ๕.๖ (ร่าง) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
พ.ศ. ... 
  ข้อเท็จจริง 
  โดยที่เป็นการสมควรเพ่ิมเติม ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักจริยธรรม การวิจัย     
ในมนุษย์ พ.ศ. .... เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรมตามแนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนของ
ประเทศไทย และจะส่งผลให้งานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
  ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4  แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการด าเนินงาน      
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงออกประกาศ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ วงศ์วิเชียร ได้ชี้แจงว่า ร่างประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งจะมีในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ กระบวนการ
ตรวจสอบ และมีจริยธรรมในการตรวจสอบที่ชัดเจน ร่างประกาศฉบับนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมและการวิจัยในมนุษย์ ที่จะมีการจัดตั้งขึ้น 
  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อโปรดพิจารณา 
  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบร่างประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... 
 
  ๕.๗ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ข้อเท็จจริง 
  ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์        
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน    
กลยุทธ์ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองนโยบายและแผนจึงได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งจะสามารถเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  นายวิชิต เพ็ชรดี ได้ชี้แจงว่า ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ 
การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑ พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน    
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งจะสามารถเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 



  (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  สรุปแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
   - ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  ๔  ตัวชี้วัด  
   - กลยุทธ์  ๓  กลยุทธ์  
   - ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  ๙ ตัวชี้วัด  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์   
บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
   - ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ๑  ตัวชี้วัด  
   - กลยุทธ์  ๒  กลยุทธ์  
   - ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  ๓ ตัวชี้วัด  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
   - ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ๒  ตัวชี้วัด  
   - กลยุทธ์  ๔  กลยุทธ์  
   - ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  ๘ ตัวชี้วัด  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่า    
ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 
   - ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ๑  ตัวชี้วัด  
   - กลยุทธ์  ๒  กลยุทธ์  
   - ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  ๒ ตัวชี้วัด  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และน าสถาบัน          
สู่นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   - ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ๑  ตัวชี้วัด  
   - กลยุทธ์  ๖  กลยุทธ์  
   - ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  ๙ ตัวชี้วัด 
  สรุปเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น 
๑.๓๖๙,๐๖๔,๒๐๐ บาท บาท 
   - งบบุคลากร ๕๘๓,๘๘๓,๘๐๐ บาท คิดเป็น ๔๓ % 
   - งบด าเนินงาน ๑๑๘,๗๖๙,๓๐๐ บาท คิดเป็น ๙ % 
   - งบลงทุน ๔๖๕,๔๑๔,๒๐๐ บาท คิดเป็น ๓๔ % 
   - งบเงินอุดหนุน ๑๐๔,๖๘๔,๘๐๐ บาท คิดเป็น ๗ % 
   - งบรายจ่ายอื่น ๙๖,๓๑๒,๑๐๐ บาท คิดเป็น ๗ % 
  สรุปภาพรวมเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น 
๑,๓๖๙,๐๖๔,๒๐๐ บาท 
  งบบุคลากร 
   - เงินงบประมาณ  ๕๗๕,๖๙๔,๒๐๐ บาท 
   - เงินรายได้ ๘,๑๘๙,๕๘๐ บาท 
     รวมทั้งสิ้น ๕๘๓,๘๘๓,๗๘๐ บาท 



  งบด าเนินงาน 
   -  เงินงบประมาณ  ๔๐,๗๘๒,๓๐๐ บาท 
   - เงินรายได้ ๗๗,๙๘๖,๙๖๕ บาท 
     รวมทั้งสิ้น ๑๑๘,๗๖๙,๒๖๕ บาท 
  งบลงทุน 
   -  เงินงบประมาณ  ๔๖๕,๑๒๓,๖๐๐ บาท 
   - เงินรายได้ ๒๙๐,๖๐๐ บาท 
     รวมทั้งสิ้น ๔๖๕,๔๑๔,๒๐๐ บาท 
  งบเงินอุดหนุน 
   -  เงินงบประมาณ  ๑๐๔,๓๕๔,๘๐๐ บาท 
   - เงินรายได้ ๓๓๐,๐๐๐ บาท 
     รวมทั้งสิ้น ๑๐๔,๖๘๔,๘๐๐ บาท 
  งบรายจ่ายอ่ืน 
   - เงินงบประมาณ  ๙๖,๓๑๒,๑๐๐ บาท 
      รวมทั้งสิ้น ๙๖,๓๑๒,๑๐๐ บาท 
  แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเงิน
งบประมาณ 
   งบบุคลากร ๕๗๕,๖๙๔,๒๐๐ บาท 
    - ไตรมาสที่ ๑ แผน ๑๔๐,๗๐๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๔ 
    - ไตรมาสที่ ๒ แผน ๒๘๗,๓๔๕,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๑ 
    - ไตรมาสที่ ๓ แผน ๔๓๒,๐๒๓,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๔ 
    - ไตรมาสที่ ๔ แผน ๕๗๕,๖๙๔,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   งบด าเนินงาน ๔๐,๗๘๒,๓๐๐ บาท 
    - ไตรมาสที่ ๑ แผน ๘,๗๓๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๒ 
    - ไตรมาสที่ ๒ แผน ๒๒,๑๐๘,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๑ 
    - ไตรมาสที่ ๓ แผน ๓๒,๖๙๕,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๗ 
    - ไตรมาสที่ ๔ แผน ๔๐,๗๘๒,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   งบลงทุน ๔๖๕,๑๒๓,๖๐๐ บาท 
    - ไตรมาสที่ ๑ แผน ๖๓,๑๑๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๗ 
    - ไตรมาสที่ ๒ แผน ๒๓๕,๑๙๓,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๗ 
    - ไตรมาสที่ ๓ แผน ๓๔๕,๕๕๑,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๙ 
    - ไตรมาสที่ ๔ แผน ๔๖๕,๑๒๓,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   งบเงินอุดหนุน ๑๐๔,๓๕๔,๘๐๐  บาท 
    - ไตรมาสที่ ๑ แผน ๔๐,๕๑๗,๙๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๓ 
    - ไตรมาสที่ ๒ แผน ๖๐.๘๕๐,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๑ 
    - ไตรมาสที่ ๓ แผน ๙๕,๖๖๕,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ 
    - ไตรมาสที่ ๔ แผน ๑๐๔,๓๕๔,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   งบรายจ่ายอ่ืน ๙๖.๓๑๒,๑๐๐  บาท 
    - ไตรมาสที่ ๑ แผน ๑๔,๐๕๔,๖๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๙ 
    - ไตรมาสที่ ๒ แผน ๕๖,๒๕๔,๓๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๑ 
    - ไตรมาสที่ ๓ แผน ๘๗,๘๔๗,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๑ 
    - ไตรมาสที่ ๔ แผน ๙๖,๓๑๒,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



   รวมทั้งสิ้น ๑,๒๘๒,๒๖๗,๐๐๐  บาท 
    - ไตรมาสที่ ๑ แผน ๒๖๗,๑๓๔,๖๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓ 
    - ไตรมาสที่ ๒ แผน ๖๖๑,๗๕๑,๘๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๑ 
    - ไตรมาสที่ ๓ แผน ๙๙๓,๗๘๔,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐ 
    - ไตรมาสที่ ๔ แผน ๑,๒๘๒,๒๖๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเงิน
รายได้ 
   งบบุคลากร ๘,๑๘๙,๕๘๐ บาท 
    - ไตรมาสที่ ๑ แผน ๒,๔๕๖,๘๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ 
    - ไตรมาสที่ ๒ แผน ๔.๐๙๔,๗๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
    - ไตรมาสที่ ๓ แผน ๕,๓๒๓,๒๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ 
    - ไตรมาสที่ ๔ แผน ๘,๑๘๙,๕๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   งบด าเนินงาน ๗๗,๙๘๖,๙๖๕ บาท 
    - ไตรมาสที่ ๑ แผน ๒๓.๓๙๖,๐๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ 
    - ไตรมาสที่ ๒ แผน ๓๘,๙๙๓,๔๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
    - ไตรมาสที่ ๓ แผน ๕๐,๖๙๑,๕๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ 
    - ไตรมาสที่ ๔ แผน ๗๗,๙๘๖,๙๖๕  บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   งบลงทุน ๒๙๐,๖๐๐ บาท 
    - ไตรมาสที่ ๑ แผน ๒๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๑ 
    - ไตรมาสที่ ๒ แผน ๒๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๑ 
    - ไตรมาสที่ ๓ แผน ๒๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๑ 
    - ไตรมาสที่ ๔ แผน ๒๙๐,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   งบเงินอุดหนุน ๓๓๐,๐๐๐  บาท 
    - ไตรมาสที่ ๑ แผน ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๖ 
    - ไตรมาสที่ ๒ แผน ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๖ 
    - ไตรมาสที่ ๓ แผน ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๖ 
    - ไตรมาสที่ ๔ แผน ๓๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   รวมทั้งสิ้น ๘๖,๗๙๗,๑๔๕  บาท 
    - ไตรมาสที่ ๑ แผน ๒๖,๐๙๒,๙๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๖ 
    - ไตรมาสที่ ๒ แผน ๔๓,๓๒๘,๒๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๒ 
    - ไตรมาสที่ ๓ แผน ๕๖,๒๕๔,๗๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๑ 
    - ไตรมาสที่ ๔ แผน ๘๖,๗๙๗,๑๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   งบประมาณแผ่นดิน ๑,๒๘๒,๒๖๗,๐๐๐ บาท 
    - ไตรมาสที่ ๑ แผน ๒๖๗,๑๓๔,๖๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓ 
    - ไตรมาสที่ ๒ แผน ๖๖๑,๗๕๑,๘๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๑ 
    - ไตรมาสที่ ๓ แผน ๙๙๓,๗๘๔,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐ 
    - ไตรมาสที่ ๔ แผน ๑,๒๘๒,๒๖๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 



   เงินรายได้ ๘๖,๗๙๗,๑๔๕ บาท 
    - ไตรมาสที่ ๑ แผน ๒๖,๐๙๒,๙๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๖ 
    - ไตรมาสที่ ๒ แผน ๔๓,๓๒๘,๒๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๒ 
    - ไตรมาสที่ ๓ แผน ๕๖,๒๕๔,๗๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๐ 
    - ไตรมาสที่ ๔ แผน ๘๖,๗๙๗,๑๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   รวมทั้งสิ้น ๑,๓๖๙,๐๖๔,๑๔๕  บาท 
    - ไตรมาสที่ ๑ แผน ๒๙๓,๒๒๗,๖๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๒ 
    - ไตรมาสที่ ๒ แผน ๗๐๕,๐๘๐,๑๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๐ 
    - ไตรมาสที่ ๓ แผน ๑,๐๕๐,๐๓๙,๑๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๐ 
    - ไตรมาสที่ ๔ แผน ๑,๓๖๙,๐๖๔,๑๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  รวมสัดส่วนเงินงบประมาณและเงินรายได้แยกตามภารกิจ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๖๘,๗๗๓,๖๐๐ บาท 
    - รายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐาน ๑.๑๓๕,๙๗๔,๒๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓ 
    - รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ ๒๓๒,๗๙๙,๓๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗ 
   รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐานรวมทั้งสิ้น ๑.๑๓๕,๙๗๔,๒๓๙ บาท 
    - งบบุคลากร ๕๘๓,๘๘๓,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑ 
    - งบด าเนินงาน (บริหารงานทั่วไป) ๘๖,๙๖๖,๘๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘ 
    - งบลงทุน ๔๖๕,๑๒๓,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑ 
   รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ ๒๓๒,๗๙๙,๓๖๑ บาท 
    - งบด าเนินงาน (บริหารโครงการ) ๓๑,๘๐๒,๔๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔ 
    - งบเงินอุดหนุน ๑๐๔,๖๘๔,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕ 
    - งบรายจ่ายอื่น ๙๖,๓๑๒,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑ 
  สัดส่วนงบประมาณแยกตามภารกิจยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓      
รวมทั้งสิ้น ๒๓๒,๗๙๙,๓๖๑ บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
    - เงินงบประมาณ ๑๒๐,๕๐๙,๘๐๐ บาท 
    - เงินรายได้ ๒๐,๓๓๖,๓๗๗ บาท 
      รวม ๑๔๐,๘๔๖,๑๗๗ บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
    - เงินงบประมาณ ๙,๘๐๙,๐๐๐ บาท 
    - เงินรายได้ ๑,๐๔๘,๐๐๐ บาท 
      รวม ๑๐,๘๕๗,๐๐๐ บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
    - เงินงบประมาณ ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
    - เงินรายได้ ๑,๒๖๒,๑๐๐ บาท 
      รวม ๘,๔๖๒,๑๐๐ บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
    - เงินงบประมาณ ๓๐,๓๒๐,๐๐๐ บาท 
    - เงินรายได้ ๒,๐๘๙,๖๐๐ บาท 
      รวม ๓๒,๔๐๙,๖๐๐ บาท 
 



   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
    - เงินงบประมาณ ๓๒,๘๒๘,๑๐๐ บาท 
    - เงินรายได้ ๗,๓๙๖,๓๘๔ บาท 
      รวม ๔๐,๒๒๔,๔๘๔ บาท 
  สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกตาม
ภารกิจยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น ๒๓๒,๗๙๙,๓๖๑ บาท 
   ไตรมาสที่ ๑ 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เบิกจ่าย ๕๐,๒๐๘,๖๕๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เบิกจ่าย ๓,๐๔๖,๙๖๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เบิกจ่าย ๔๒๒,๕๐๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เบิกจ่าย ๕,๒๓๑,๕๐๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เบิกจ่าย ๗,๕๙๖,๙๕๔ บาท 
      รวมทั้งสิ้น ๖๖,๕๐๖๕๖๔ บาท 
   ไตรมาสที่ ๒ 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เบิกจ่าย ๓๒,๐๐๔,๑๖๒ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เบิกจ่าย ๔,๙๗๕,๘๔๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เบิกจ่าย ๑,๐๒๗,๕๐๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เบิกจ่าย ๑๘,๒๖๑,๙๐๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เบิกจ่าย ๑๔,๗๗๒,๘๓๑ บาท 
      รวมทั้งสิ้น ๗๑,๐๔๒,๒๓๓ บาท 
   ไตรมาสที่ ๓ 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เบิกจ่าย ๔๙,๙๐๓,๕๗๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เบิกจ่าย ๒,๐๖๘,๒๐๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เบิกจ่าย ๖,๗๘๓,๘๐๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เบิกจ่าย ๕,๕๖๐,๗๐๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เบิกจ่าย ๑๑,๒๐๙,๔๐๖ บาท 
      รวมทั้งสิ้น ๗๒,๕๒๕,๖๗๕ บาท 
   ไตรมาสที่ ๔ 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เบิกจ่าย ๑๑,๗๒๙,๗๙๕ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เบิกจ่าย ๗๖๖,๐๐๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เบิกจ่าย ๒๒๘,๓๐๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เบิกจ่าย ๓,๓๕๕,๕๐๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เบิกจ่าย ๖,๖๔๕,๒๙๓ บาท 
      รวมทั้งสิ้น ๒๒,๗๒๔,๘๘๘ บาท 
   ไตรมาสที่ ๕ 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เบิกจ่าย ๑๔๐,๘๔๖,๑๗๗ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เบิกจ่าย ๑๐,๘๕๗,๐๐๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เบิกจ่าย ๘,๔๖๒,๑๐๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เบิกจ่าย ๓๒,๔๐๙,๖๐๐ บาท 
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เบิกจ่าย ๔๐,๒๒๔,๔๘๔ บาท 
      รวมทั้งสิ้น ๒๓๒,๗๙๙,๓๖๑ บาท 



  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือโปรดพิจารณา 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. การใช้จ่ายเงินในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
  นายวิชิต เพ็ชรดี ได้ชี้แจงว่า ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ใช้งบประมาณปี ๒๕๖๒     
ไปพลางก่อน การเบิกจ่ายงบประจ าเป็นไปตามแผน ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายคืองบลงทุน 
  ๒. งบที่ไม่เป็นไปตามแผนมีสาเหตุมาจากอะไร ให้หมายเหตุเอาไว้ 
  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
  ๕.๑๐ การจัดท าค าขอกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) 
  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  จะหมดกรอบอัตราก าลั งพนักงานราชการ รอบที่  ๔ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) จ านวน ๑๖๗ อัตรา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงจัดท าค าขอกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) รวม ๒๕๒ อัตรา ดังนี้  
   ๑. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน ๔๓ อัตรา 
   ๒. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ านวน ๑๙๒ อัตรา 

  ๓. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค จ านวน ๑๗ อัตรา 
 ระเบียบ/กฎหมาย 

   ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓. หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๕/
๑๐๓ ลงวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่  ๔ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 

๔. หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๕/
๕๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าค าขอกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) 
  รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
   ๑. เอกสารประกอบการพิจารณา ตารางสรุปการขอกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗)  จ านวน ๒๕๒ อัตรา 

  ๒. แบบ พรก.๒ แบบวิเคราะห์เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ การจัดท าค าขอกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
รอบท่ี ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) รวม ๒๕๒ อัตรา ดังนี้  
   ๑. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน ๔๓ อัตรา 
   ๒. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ านวน ๑๙๒ อัตรา 

  ๓. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค จ านวน ๑๗ อัตรา 



 นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองค า ได้ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้แจ้งให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบเรื่องการสิ้นสุด          
ของพนักงานราชการในรอบที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ที่ได้รับการอนุมัติ สถาบันบัณฑิต  
พัฒนศิลป์ได้ด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังของพนักงานราชการในรอบที่ ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๗ รวมจ านวน ๒๕๒ อัตรา จากส่วนราชการในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่คณะ วิทยาลัย 
ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี โดยค านึงถึงภารกิจ ที่มีความจ าเป็นและขาดแคลน 
ของส่วนราชการในสังกัด ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จ านวน ๒๕๒ อัตรา   
โดยได้รับความเห็นชอบจากคระกรรมการบริหารพนักงานราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓  
  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือโปรดพิจารณาการจัดท าค าขอกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) รวม ๒๕๒ อัตรา รายละเอียดอยู่ในเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระที่ ๕.๑๐ หน้า ๒๗ – ๓๕ 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า การขออัตราก าลังพนักงานราชการเป็นไปตามกรอบที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนด โดยจัดค าขออัตราก าลังรอบละ ๔ ปี  แ ล ะ มี ก า ร ป ร ะ เมิ น ทุ ก ปี
พนักงานราชการไม่มีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง มีแต่เลื่อนขั้นเงินเดือน หากไม่ด าเนินการจัดท าค าขอกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการใหม่ จะท าให้อัตราก าลังของพนักงานราชการหายไป 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. หน้า ๓๖ การจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการได้จัดท าอย่างต่อเนื่อง เดิม ๑๖๗ 
อัตรา ที่ขอใหม่ ๘๕ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๒๕๒ อัตรา ในกลุ่มพนักงานราชการทั่วไป เดิมใช้ค าว่า “กลุ่มงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ” แต่ที่ขอใหม่ใช้ค าว่า “กลุ่มงานเชี่ยวชาญ” ไม่ทราบว่าพิมพ์ตกไปหรือไม่ และกลุ่มงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะมีแต่ท่ีส านักงานอธิการบดี 
  ๒. หน้า ๓๗ – ๔๐ ในช่อง ภารกิจ ส านัก / กอง /กลุ่ม / ฝ่าย ใช้ค าว่า “สถาบันบัณฑิต  
พัฒนศิลป์” สมควรที่จะใช้ค าว่า “ส านักงานอธิการบดี” 
  ๓. ชื่อต าแหน่งครู ต าแหน่งอาจารย์ เมื่อดูในข้อกฎหมายแล้วไม่มีชื่อต าแหน่งนี้ แต่เมื่อ        
ดูในรายละเอียดของต าแหน่งที่ขอจะมีต าแหน่งครู และต าแหน่งอาจารย์ เช่น หน้า ๓๔ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช จะมีชื่อต าแหน่งครู ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป และต าแหน่งครูกลุ่มงานเทคนิคชื่อต าแหน่ง
เหมือนกันแต่กลุ่มงานต่างกัน  และต าแหน่งอาจารย์ จะอยู่ในหน้า ๓๑ ที่คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปวิจิตร 
และคณะศิลปศึกษา ดังนั้นชื่อต าแหน่งครู และต าแหน่งอาจารย์ที่น าเสนอสภาสถาบันเอามาจากไหนเมื่อไม่มี  
ในข้อกฎหมาย 
  นายคมสัน จุลนวล ได้ชี้แจงว่า ใช้ค าว่า กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งได้พิมพ์ตกหล่นไป และ
ค าว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเปลี่ยนไปใช้ค าว่า ส านักงานอธิการบดี  และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะที่มี  
แต่ในส านักงานอธิการบดีนั้น เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 
  ส าหรับต าแหน่งครู กับต าแหน่งอาจารย์ เริ่มที่ส านักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติให้สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และมีการจ้างครูท้องถิ่น คือครูที่มีวุฒิต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของภูมิปัญญานั้น ๆ ส าหรับครูในกลุ่มงานบริหารทั่วไป คือครูที่จบปริญญาตรี 
ที่ส านักงาน ก.พ. ได้อนุมัติต าแหน่งมา  
 
 
 



  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๔. ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน     
และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็จะไม่มีต าแหน่งครู ถ้าตรวจดูในเอกสาร     
การขอกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการที่เสนอสภาสถาบันจะไม่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย 
  นายคมสัน จุลนวล ได้ชี้แจงว่า ตามหลักการพนักงานราชการเปรียบเหมือนผู้ช่วยของ
ข้าราชการประเภทหนึ่ง ซึ่งต าแหน่งครูและต าแหน่งอาจารย์เป็นสายงานหลัก แต่พนักงานราชการเป็นสาย
สนับสนุน ในขณะเดียวกันในปี ๒๕๔๗ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดแคลนครู อาจารย์ ทางส านักงาน ก.พ.   
ได้พิจารณาอนุมัติให้มา ซึ่งได้ขอกรอบอัตราก าลังต าแหน่งครูและต าแหน่งอาจารย์มาตลอด ตั้งแต่รอบที่ ๑ 
รอบที่ ๒ รอบที่ ๓ และรอบที่ ๔ และจะด าเนินการขอกรอบอัตราก าลังใหม่อีกในรอบที่ ๕ ซึ่งจะมีต าแหน่งครู
และอาจารย์ด้วย ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังมีต าแหน่งว่างและยังสามารถจ้างได้ แต่เมื่อใดที่ต าแหน่งครู 
หรือต าแหน่งอาจารย์เหล่านี้ขอลาออก หรือไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็น
ต าแหน่งอ่ืนได้  
  ๕. ในการน าเสนอกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการต่อส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ให้แนบเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าส านักงาน ก.พ. ได้อนุมัติต าแหน่งครู ต าแหน่งอาจารย์ ให้กับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เพ่ือที่ผู้พิจารณาจะได้รู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า ต าแหน่งครูและต าแหน่งอาจารย์ เป็นต าแหน่งที่ส านักงาน ก.พ.   
ให้มาแต่เดิม ซึ่งครูเทคนิคหรือครูภูมิปัญญาก็ยังมีอยู่ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ดังนั้น เวลาเสนอไปยัง
ส านักงาน ก.พ. ให้มีรายละเอียดแนบไปด้วยตามข้อคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบัน 
  มติสภาสถาบัน เห็นชอบการจัดท าค าขอกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) 
 
  ๕.๑๑ มาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 
  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้ อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง จึงได้พิจารณา
ก าหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓  
และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓      
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ จึงได้ออกประกาศเพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  
  ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  - ข้อบั งคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ว่าด้ วยเงินรายได้และการบริหารเงินรายได้  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัย 
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ว่าด้วยค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   



-ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา และค่าบ ารุงกีฬา และค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 25๖๒   

-ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา      
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  ๑. ให้ความเห็นชอบประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
จ านวน ๔ ฉบับ 
  ๒. มอบอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ลงนามในประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จ านวน ๔ ฉบับ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงว่า มาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เนื่องด้วย
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
นักศึกษา และผู้ปกครอง จึงได้พิจารณาก าหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยได้จัดท าประกาศมาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จ านวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 
  ๑. ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  1) ให้วิทยาลัยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากผู้เรียนตาม ข้อ 4 (ก) และ
(ข) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๒ลงเหลือ ร้อยละ 50 

  2) ส าหรับผู้เรียนที่ช าระเงินบ ารุงการศึกษาให้กับวิทยาลัยเต็มจ านวนแล้ ว ก่อนที่
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยื่นค าร้องขอคืนเงินบ ารุงการศึกษาได้จ านวน ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนเงิน      
ที่ได้ช าระไปแล้วยกเว้นกรณีบุตรข้าราชการที่มีสิทธิ์เบิกเงินบ ารุงการศึกษาและได้เบิกจ่ายเงินดังกล่าว         
จากทางราชการเรียบร้อยแล้ว 

 ๒. ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   1) ให้วิทยาลัยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากผู้เรียนตาม ข้อ 4 (ค) 
ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงเหลือ ร้อยละ 25 
   2) ส าหรับผู้เรียนที่ช าระเงินบ ารุงการศึกษาให้กับวิทยาลัยเต็มจ านวนแล้ว ก่อนที่
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยื่นค าร้องขอคืนเงินบ ารุงการศึกษาได้จ านวน ร้อยละ 2๕ ของจ านวนเงิน      
ที่ได้ช าระไปแล้วยกเว้นกรณีบุตรข้าราชการที่มีสิทธิ์เบิกเงินบ ารุงการศึกษาและได้เบิกจ่ายเงินดังกล่าว        
จากทางราชการเรียบร้อยแล้ว 
  ๓. ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 



 ๑) ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ลดค่าบ ารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนที่เรียกเก็บ
ตามข้อ 4 ของระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตาม ข้อ 3 (1) (ก) ของระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ว่าด ้วยค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบ ียน ค่าบ าร ุงก ิจกรรมนัก เร ียนน ักศึกษา และค่าบ าร ุงก ีฬา  
และค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนๆ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25๖๒ ลงเหลือ ร้อยละ 25  โดยมีทั้งหลักสูตรเก่า
และหลักสูตรใหม่ และเป็นไปตามระเบียบของแต่ละรุ่น 

    ๒) ให้ยกเว้นค่าบ ารุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และค่าบ ารุงกีฬา ๕๐๐ บาท 
 ๓) ผ่อนผันระยะเวลาการช าระเงินโดยยกเว้นค่าปรับจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 
  ๔) นักศึกษาที่ช าระเงินบ ารุงการศึกษาให้กับสถาบันเต็มจ านวนแล้ว ก่อนที่ประกาศ

ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยื่นค าร้องขอคืนเงินบ ารุงการศึกษาได้จ านวน ร้อยละ 2๕ ของจ านวนเงินที่ได้ช าระ 
ไปแล้วยกเว้นกรณีบุตรข้าราชการที่มีสิทธิ์ เบิกเงินบ ารุงการศึกษาและได้ เบิกจ่ายเงินดังกล่าวจาก  
ทางราชการเรียบร้อยแล้ว 
   ๕) นักศึกษาที่ช าระเงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และค่าบ ารุงกีฬา     
ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยื่นค าร้องขอคืนเงินได้เต็มจ านวนยกเว้นบุตรข้าราชการที่มีสิทธิ์เบิกเงิน  
ค่าบ ารุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และค่าบ ารุงกีฬาและได้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวจากทางราชการเรียบร้อยแล้ว 
  ๔. ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๑) ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ลดค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา    
ที่เรียกเก็บตาม ข้อ 5 ของระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ลงเหลือ ร้อยละ 10 

     ๒) ผ่อนผันระยะเวลาการช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา     
โดยยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนดถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 ๓) นักศึกษาที่ช าระเงินบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับสถาบัน 
เต็มจ านวนแล้วก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยื่นค าร้องขอคืนเงินบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้จ านวน ร้อยละ 10ของจ านวนเงินที่ได้ช าระไปแล้ว 

     ๔) นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถขอลด
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้  
  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือโปรดพิจารณา 
  ๑. ให้ความเห็นชอบประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
จ านวน ๔ ฉบับ  
   ๒. มอบอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ลงนามในประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จ านวน ๔ ฉบับ 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า โดยหลักการตามประกาศที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์น าเสนอ        
มี ๔ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ ๕๐ ฉบับที่ ๒ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ ๒๕ 
ฉบับที่ ๓ ลดค่าบ ารุงการศึกษาร้อยละ ๒๕ และฉบับที่ ๔ ลดค่าบ ารุงการศึกษาร้อยละ ๑๐ มีบางฉบับที่ให้
ยกเว้น ผ่อนผันระยะเวลา ช าระไปแล้วเรียกคืนได้ คนที่มีสิทธิเบิกจะไม่ได้รับการยกเว้น 
 



  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. หลักการคิดหรือหลักการที่มีการลดไม่เท่ากัน เช่น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ลดร้อยละ 
๕๐ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงลดร้อยละ ๒๕ ฐานความคิดแตกต่างกันอย่างไร 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ได้ชี้แจงว่า ในระดับขั้นพ้ืนฐานเรียนฟรีอยู่แล้ว แต่ที่สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ได้ท าประกาศขึ้นมา เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดว่าอะไร    
ที่เรียกเก็บได้ เช่น คอมพิวเตอร์ ครูต่างชาติ ซึ่งจะเก็บประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ที่จริงจะไม่เรียกเก็บ แต่ที่เรียก
เก็บเพราะมีการจ้างครูต่างชาติ แต่ละวิทยาลัยจะจ้างครูต่างชาติประมาณร้อยละ ๓๐ จึงให้ลดได้ร้อยละ ๕๐ 
  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ได้พิจารณาจากที่อ่ืนว่าแต่ละแห่ง
เก็บอย่างไร ระดับปริญญาตรีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เก็บประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท เมื่อค านวณดูแล้ว  
และไม่กระทบมากนัก จึงลดร้อยละ ๒๕ 
  ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่จริงจะไม่ลดให้เพราะส่วนใหญ่มีงานท ากันแล้ว      
เมื่อวิเคราะห์แล้วบางคนท างานเอกชนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน บางคนเมื่อจบปริญญาตรีก็เรียนต่อปริญญาโท
เลยจึงไม่มีงานท า ปริญญาเอกบางคนท าธุรกิจส่วนตัว เมื่อพิจารณาแล้วระดับปริญญาโท ปริญญาเอกจึงลดให้
ร้อยละ ๑๐ 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๒. เหตุผลในการลดของแต่ละระดับ เมื่อประกาศออกไปแล้วจะต้องอธิบายได้ว่าเหตุใด     
ลดไม่เท่ากัน เช่น ท าไมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพลดร้อยละ ๕๐ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง      
ลดร้อยละ ๒๕ เป็นต้น 
  ๓. ในการเบิกจ่ายมีข้าราชการหลายประเภท เช่น ข้าราชการทหาร ต ารวจ ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น บางแห่งจะใช้ระเบียบของส่วนราชการนั้น ๆ ดังนั้นให้ใช้ค าว่า “ได้เบิกจ่ายจากส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว” 
จะครอบคลุมทั้งหมด 
  ๔. ในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือลดค่าบ ารุงการศึกษา ได้ไปเปรียบเทียบกับ
สถานศึกษาอ่ืนหรือไม่ เพราะว่าการลดหรือผ่อนผันมีความแตกต่างกัน เพราะนโยบายของรัฐบาลให้ผ่อนคลาย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความจ าเป็นหรือแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ จึงลด ผ่อนผัน หรือยกเว้นตาม
ร่างประกาศท่ีเสนอ 
  ๕. โดยหลักการในช่วงวิกฤตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ การลดค่าเล่าเรียนหรือการผ่อนผันสามารถที่จะกระท าได้ เป็นอ านาจของอธิการบดี แต่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบของสภาสถาบัน 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปดูจากที่อ่ืนมาแล้วหรือไม่ ถ้าไปดูมาแล้ว 
แต่มีความจ าเป็นก็ต้องเตรียมเหตุผลเอาไว้ เช่น ที่อ่ืนลดร้อยละ ๗๐ หรือร้อยละ ๕๐ ไม่ได้แปลว่าสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์จะต้องลดตามนั้น การลดจะต้องมีค าตอบหรือมีเหตุผลอธิบายได้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
มีขีดความสามารถที่จะลดได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนมีมากน้อยแค่ไหน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงว่า จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่
จะลดร้อยละ ๑๐ มีของมหาวิทยาลัยรามค าแหงเพียงแห่งเดียวที่ลดร้อยละ ๔๐ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เด็กไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน แต่จะเป็น
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บเพ่ิมเติม เช่น ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งมิใช่ค่าบ ารุงการศึกษา ส่วนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ลดเท่ากับระดับปริญญาตรี เพราะว่าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเทอมละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ส่วนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ได้ดูเทียบเคียง
กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในตอนแรกจะลดร้อยละ ๒๐ แต่อธิการบดีต้องการให้จ่ายประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท  
จาก ๑๓,๕๐๐ บาท จึงเป็นที่มาของการลดร้อยละ ๒๕ 



  ประธาน ให้ความเห็นว่า แสดงว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้พิจารณาแล้วสมควรที่จะลด
ตามท่ีเสนอสภาสถาบันและไม่กระทบต่อการเรียนการสอน ถ้าจะให้มีเหตุมีผลและท าให้ได้ใช้กับกรณีอ่ืนได้ด้วย 
จะต้องไปแก้ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ในระเบียบปัจจุบันให้อ านาจอธิการบดีในกรณีเหตุผลอันสมควร 
เช่น “ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรอาจยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา    
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของอธิการบดีมีอ านาจอนุมัติ      
ให้ยกเว้นเป็นรายกรณีไป” ดังนั้น ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นให้แก้ข้อบังคับหรือระเบียบ โดยมอบอ านาจให้
อธิการบดียกเว้น ลด ผ่อนผัน โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถ้าท าอย่างนี้จะต้องแก้
ข้อบังคับหรือระเบียบ แล้วให้อธิการบดีประกาศใช้ได้เลย  
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๖. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป บุตรข้าราชการที่มีอายุเกิน ๒๔ ปี ยังเบิกได้หรือไม่ และประกาศ
ที่เสนอสภาสถาบันจะใช้ในภาคการศึกษาเดียวหรือตลอดไป 
  ผู้ช่วยประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ได้ชี้แจงว่า ในระดับปริญญาตรีบุตรข้าราชการที่มีอายุเกิน ๒๔ ปี
ยังสามารถเบิกได้ และประกาศที่น าเสนอสภาสถาบันจะให้ในภาคการศึกษาเดียว คือภาคการศึ กษาที่ ๑/
๒๕๖๓ ส าหรับข้อกฎหมายที่อ้างถึงคือพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ (๑๒) 
โดยสภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน และให้มีอ านาจหน้าที่ ที่อ้างถึงคือ (๑๒) 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบันตามที่อธิ การบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้
อธิการบดีปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภาสถาบัน ซึ่งในระเบียบให้ยกเว้น    
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน แต่ที่เสนอมามีทั้งยกเว้น ลด ผ่อนผัน   
ซึ่งนิติกรเห็นว่าไม่ครอบคลุมในส่วนนี้ 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๗. มาตรา ๑๗ (๑๒) หมายความว่า เป็นอ านาจโดยทั่วไปของสภาสถาบัน ที่เขียนไว้คือ   
เรื่องยกเว้น แต่ตามร่างประกาศมีทั้งยกเว้น ผ่อนผัน ลด สิ่งที่ต้องท าต่อไปคือแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วย
การเก็บเงินค่าธรรมเนียม หรือเงินบ ารุงการศึกษา จะสามารถท าพร้อมกันไปได้เลย 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า ที่ดูตามประกาศที่เสนอสภาสถาบันจะมีข้อยกเว้นกรณีเดียวคือ    
ให้ยกเว้นค่าบ ารุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และค่าบ ารุงกีฬา ๕๐๐ บาท ให้นิติกรไปร่างแก้ไขข้อบังคับหรือ
ระเบียบ โดยเพิม่ไปอีกข้อเกี่ยวกับการลด ผ่อนผันการเรียกเก็บเงิน 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้เสนอที่ประชุมว่า สมควรที่จะแก้ไขในข้อ ๘ หน้า ๒๐ โดยจะเพ่ิม
การลด การผ่อนผัน หรือยกเว้น กรณีมีเหตุผลอันสมควรลด ผ่อนผัน หรือยกเว้น  
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๘. สภาสถาบันควรเห็นชอบให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดค่า
บ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ผ่อนผันการช าระเงิน หรือยกเว้นค่าบ ารุงกิจกรรมกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา หรืออ่ืน ๆ โดยให้แก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบให้สอดคล้องกับประกาศที่เสนอสภาสถาบัน เมื่อแก้ไข
แล้วให้น าเสนอนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ลงนามได้เลย การประชุมสภาสถาบันในครั้งต่อไป          
ให้น าเสนอสภาสถาบันเพื่อทราบ 
  มติสภาสถาบัน เห็นชอบร่างประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19) จ านวน ๔ ฉบับ โดยให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ปรับแก้ข้อบังคับหรือระเบียบให้สอดคล้องกับประกาศ
และให้อธิการบดีมีอ านาจลงนามในประกาศเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ได้เลย  
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ  
  ๔.๑ รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ข้อเท็จจริง 
  ตามค าสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่  ๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบกับมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
รายงานผลการด าเนินงานในระยะเวลา ๓ เดือน ให้สภาสถาบันทราบ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  
  นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองค า ได้ชี้แจงว่า ตามมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘/
๒๕๖๒ มีมติให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล รายงานผลการด าเนินงานในระยะเวลา ๓ เดือน เพ่ือให้สภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับทราบถึงผลของการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล           
จึงขอรายงานผลการด าเนินงานดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๗ เรื่อง 
  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จ านวน ๔ เรื่อง 
  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมือ่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน ๓ เรื่อง 
  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๘ เรื่อง 
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปมีทั้งหมด        
๖  เรื่อง ดังนี ้
  เรื่องที่ ๑ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ จ านวน ๑๒ กลุ่ม 
  เรื่องที่ ๒ เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 
จ านวน ๕ ราย และเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน ๒ ราย 
  เรื่องท่ี ๓ เห็นชอบให้โอนข้าราชการ จ านวน ๔ ราย และให้ย้าย จ านวน ๖ ราย 
  เรื่องท่ี ๔ เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จ านวน ๑๔ ราย 
  เรื่องท่ี ๕ เห็นชอบให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่น จ านวน ๓ ต าแหน่ง 
  เรื่องที่ ๖ เห็นชอบให้เปิดสอบแข่งขันคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ จ านวน ๕๒ 
ต าแหน่ง 
  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
   มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  
  
  ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ข้อเท็จจริง 

 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจัดท าแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นแนวทางแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ในการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน นั้น  



 เพ่ือให้สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๑๗ (๑) (๑๒) และ (๑๓) ก าหนดไว้ รวมทั้งเพ่ือผลักดัน ให้สถาบัน
ด าเนินการไปตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งให้ความส าคัญต่อการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย      
ตามยุทธศาสตร์ของสถาบันและรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือทราบและมีการน า ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ต่อไป 

 ระเบียบ/กฎหมาย 
 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ (๑) (๑๒) และ (๑๓) 
 ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 นายวิชิต เพ็ชรดี ได้ชี้แจงว่า ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจัดท าแผนพัฒนาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นแนวทางแก่สถานศึกษา
และหน่วยงานในสังกัด  ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ ๖ เดือน และรอบ       
๑๒ เดือน นั้น  

 จึงขอน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้  

 กรอบการน าเสนอ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพ้ืนฐาน
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และ
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันการจัดการศึกษาชั้นน าด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ บนฐาน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ผลการประเมิน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. การพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
   - จ านวน ๑๒ ตัวชี้วัด 
   - ร้อยละความส าเร็จ ๙๔.๕๑ (ดีมาก) 
  2. การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
และความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
   - จ านวน ๖ ตัวชี้วัด 
   - ร้อยละความส าเร็จ ๑๐๐ (ดีมาก) 



  3. การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
   - จ านวน ๓ ตัวชี้วัด 
   - ร้อยละความส าเร็จ ๑๐๐ (ดีมาก) 
  4. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 
   - จ านวน ๓ ตัวชี้วัด 
   - ร้อยละความส าเร็จ ๑๐๐ (ดีมาก) 
  5. การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และ
ทัศนศิลป์ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
   - จ านวน ๘ ตัวชี้วัด 
   - ร้อยละความส าเร็จ ๑๐๐ (ดีมาก) 
  เฉลี่ยรวม 32 ตัวช้ีวัด 97.94 (ดีมาก) 
  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล4องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
  1.1 การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 
  1.2 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาที่ส่งเสริมกับทักษะในศตวรรษที่ 
21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
  1.3 การส่งเสริมโอกาสและความสามารถของผู้เรียนในเวทีการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  1.1 การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 
   1.1.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของชาติ จ านวน 34 
หลักสูตร 
    เป้าหมาย 2562 
    แผน 2 หลักสูตร 
    ผล 34 หลักสูตร 
  ๑. ระดับปริญญาเอก ๒ หลักสูตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)           
น าหลักสูตรไปใช้ 
  ๒. ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์/คณะศิลปวิจิตร (โครงการ
บัณฑิตศึกษา) น าหลักสูตรไปใช้ 
      ๓. ระดับปริญญาตรี 28 หลักสูตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์/คณะศิลปวิจิตร /คณะศิลปศึกษา 
      น าหลักสูตรไปใช้ 
  ๔. ระดับอาชีวศึกษา ๑ หลักสูตร วิทยาลัยช่างศิลปทั้ง ๓ แห่ง น าหลักสูตรไปใช้ 
  5. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 วิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง 12 แห่ง น าหลักสูตรไปใช้ 
 
 
 



   ๑.๑.๒ การจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education โดยมีผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน ดังนี้ 
    เป้าหมาย 2562 
    แผน ร้อยละ ๕ 
    ผล ร้อยละ ๗.๒๖ 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ขึ้นไป จ านวน ๒๓ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
๗.๒๖ 
  1.2 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาที่ส่งเสริมกับทักษะในศตวรรษที่ 
21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
  รอ้ยละของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
    เป้าหมาย 2562 
    แผน ร้อยละ 83 
    ผล ร้อยละ 93.1 
  1.3  การส่ งเสริมโอกาสและความสามารถของผู้ เรียนใน เวทีการแข่ งขันด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
    เป้าหมาย ๒๕๖๒ 
    แผน ๓๖ รางวัล 
    ผล ๓๘ รางวัล 
    ระดับชาติ ๓๗ รางวัล 
    ระดับนานาชาติ ๑ รางวัล 
   ตัวอย่างรางวัลระดับชาติ 
   - วิทยาลัยนาฏศิลปได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง วงโยธวาทิต  (เครื่องเป่า)     
การแข่งขันรายการ Music and Marching Arts International 2019 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย 
   - วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  วงกลองยาวศิลป์ล าปาว ได้รับรางวัลชนะเลิศ        
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท
วงกลองยาว ระดับประชาชน ณ จังหวัดขอนแก่น 
   ตัวอย่างรางวัลระดับนานาชาติ 
   - วิทยาลัยนาฏศิลปได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน วง Symphonic 
Band และ รางวัลรองชนะเลิศ  เหรียญเงินการแข่งขันวง String Orchestra ระดับนานาชาติ  รายการ 
Thailand International Band & Orchestra Festival 2019 ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
  ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บน
พื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
   2.1 พัฒนานักวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์ 
   2.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 
   2.3 จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงานขึ้นใหม่ 
  2.1 พัฒนานักวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์ 
  ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์
สถาบันฯ และความต้องการของสังคมและชุมชน 
 



   เป้าหมาย 2562 
   แผน ร้อยละ 80 
   ผล ร้อยละ 100 
   - งานวิจัยทางการเรียนการสอน ๑๓ เรื่อง 
   - งานวิจัย  ๑๘ เรื่อง 
   - งานสร้างสรรค์  ๒๘ เรื่อง 
  2.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 
  - ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และได้รับรางวัล 
   เป้าหมาย 2562 
   แผน ร้อยละ 2 (3 เรื่อง) 
   ผล ร้อยละ 7.02 (8 เรื่อง) 
  มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์น าเสนอในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติฯ ทั้งหมด 114 เรื่อง ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 8 เรื่อง 
   - ไดร้ับรางวัลดีเยี่ยม จ านวน 3 เรื่อง 
   - ไดร้ับรางวัลดีเด่น จ านวน 5 เรื่อง 
  2.3 จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงานขึ้นใหม่ 
   เป้าหมาย 2562 
   แผน 3 แหล่งทุน 
   ผล ๓ แหล่งทุน 
  แหล่งทุนที่ ๑ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
  1.1 ทุนอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย การท า
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2562 เรื่อง โครงการวิจัยการถ่ายทอด
องค์ความรู้การวาดภาพหุ่นนิ่งและภาพคนเหมือนสร้างสรรค์ส าหรับกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยนางสาว
สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ งบประมาณ 300,000 บาท 
  ๑.๒ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แผนงานเสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาโท ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๗ โครงการ งบประมาณ 2562 จ านวน 7 โครงการ 
งบประมาณ 424,700 บาท 
  แหล่งทุนที่ ๒ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
  ทุนสนับสนุนการวิจัยรุ่น 15 ประจ าปีงบประมาณ 2562 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 
ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 380,000 บาท 
  แหล่งทุนที่ ๓ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
  ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2562 จากมูลนิธิ
รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับสนับสนุนจ านวน 8 ทุน ทุนละ 30,000 บาท  งบประมาณ 
๒๔๐,๐๐๐ บาท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ   
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 



  3.2 การให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่เป็น
หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
    เป้าหมาย ๒๕๖๒ 
    แผน ๑๘๐ ครั้ง 
    ผล ๒๒๐ ครั้ง 
    - ระดับท้องถิ่น จ านวน ๑๙๓ ครั้ง 
    - ระดับชาติ จ านวน ๑๕ ครั้ง 
    - ระดับนานาชาติ จ านวน ๑๒ ครั้ง 
  ตัวอย่างการบริการวิชาการระดับท้องถิ่น 
  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จัดโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม  กิจกรรม
“อบรมศิลปะเพ่ือชีวิต” ณ โรงเรียนพระนารายณ ์อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
  ตัวอย่างการบริการวิชาการระดับชาติ 
  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จัดการแสดงโขนสัมพันธ์ระดับชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง   
และวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  ตัวอย่างการบริการวิชาการระดับนานาชาติ 
  วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีร่วมงาน
เทศกาลซันเย่ว์ซันของชนชาติจ้วง Jiefang Lue Primary SchooรSchool ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  3.2 การให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่เป็น
หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ 
   เป้าหมาย  ๒๕๖๒ 
   แผน  ๒๕  หลักสูตร 
   ผล  ๕๑ หลักสูตร 
   - ด้านนาฏศิลป์ จ านวน  ๒๓ หลักสูตร 
   - ด้านดนตรี คีตศิลป์ จ านวน  ๑๖ หลักสูตร 
   - ด้านทัศนศิลป์ จ านวน ๑๒ หลักสูตร 
  ตัวอย่างการให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ 
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อบรมหลักสูตรระยะสั้นนาฏศิลป์ ดนตรี ส าหรับผู้พิการและ     
ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 
 
  ตัวอย่างการให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้านดนตรี คีตศิลป์ 
  คณะศิลปศึกษา อบรมหลักสูตรระยะสั้นครูเครือข่ายด้านดนตรีคีตศิลป์ไทย ณ อาคาร
ปฏิบัติการทักษะดนตรีคีตศิลป์ไทย คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า 
  ตัวอย่างการให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้านทัศนศิลป์ 
  คณะศิลปวิจิตรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นโครงการสอนศิลปะเด็กพิการ เด็กพิเศษ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 



  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และ
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 
  4.1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
  4.2 สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วย
ทุนทางศิลปวัฒนธรรม 
  4.1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ด าเนินการจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร?ศิลปวัฒนธรรม จ านวน  
474 ครั้ง ดังนี้ 
  - การแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ จ านวน 442 ครั้ง 
  - การแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ จ านวน 32 ครั้ง 
  ตัวอย่างการแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
  - วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
2562 ณ จังหวัดลพบุรี 
  - วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จัดนิทรรศการโครงการพัฒนาเมืองคอนน่าอยู่ คนคอน  
มีคุณภาพกิจกรรมสร้างคน สร้างศิลป์ถิ่นนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ตัวอย่างการแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 
  - วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน ณ เมืองฉ่งชิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - วิทยาลัยนาฏศิลป น าการแสดงโขนไปแสดงเผยแพร่ในงาน  Kumbh,Mela Prayagraj 
2019 ณ เมืองอัลลาฮาบัด สาธารณรัฐอินเดีย 
  4.2 สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติ     
ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 
  - พัฒนาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมให้เป็นรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย จ านวน ๑๘ ชุด
ผลงาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ บนฐานการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  5.2 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์    
ให้เอ้ือต่อการเรียนและการท างานอย่างมีความสุข ปลอดภัย 
  5.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ความรู้เผยแพร่
สู่ประชาชน 
  5.4 การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ 
  5.5 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  5.6 พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 
  5.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  - ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   เป้าหมาย 2562 
   แผน ร้อยละ 80 
   ผล ร้อยละ 100 



  การสรรหาบุคลากร 
   - การสรรหาบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) เสร็จสิ้นแล้ว 1 ต าแหน่ง 
    - การสรรหาครู ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 14 ต าแหน่ง 
   - การสรรหาอาจารย์ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 20 ต าแหน่ง 
  สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น 42 ราย 
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 38 ราย 
    - รองศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย 
   2) ช านาญการ จ านวน 8 ราย 
   3) ช านาญการพิเศษ จ านวน 30 ราย 
   4) เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย 
   5) บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) จ านวน 3 ราย 
  จัดสรรทุนในการศึกษาต่อ 
   - ปริญญาโท จ านวน 26 ราย 
   - ปริญญาเอก จ านวน 30 ราย 
  5.2 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ให้เอื้อต่อการเรียนและการท างานอย่างมีความสุข ปลอดภัย 
  - ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ 
   เป้าหมาย 2562 
   แผน ร้อยละ 90 
   ผล ร้อยละ 100 
  ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ จ านวนทั้งหมด 
94 รายการ งบประมาณ 354,541,423 บาท 
  5.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ความรู้
เผยแพร่สู่ประชาชน 
  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
   เป้าหมาย  ๒๕๖๒ 
   แผน ระดับ 4 
   ผล ระดับ ๕ 
  มีการด าเนินการตามระดับความส าเร็จ ดังนี้ 
   ระดับ 1 สร้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานของทุก
หน่วยงานในสังกัด 
   ระดับ 2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ด้านการบริหาร 
จัดการองค์กร 
   ระดับ 3 จัดท าช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล สื่อ สาระองค์ความรู้และการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ระดับ 4 ปรับปรุง/ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศและจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ 
   ระดับ ๕ แนะน า ให้ความรู้ แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในสังกัด 



  5.4 การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ 
  ประเภทการศึกษา คะแนน ผลการประเมิน 
   - การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้คะแนน 4.00 คะแนน ผลการประเมิน คุณภาพดีเลิศ 
   - อาชีวศึกษา ได้คะแนน 4.57 คะแนน ผลการประเมิน คุณภาพดีเลิศ 
   - อุดมศึกษา ได้คะแนน 4.19 คะแนน ผลการประเมิน คุณภาพดี 
  5.5 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของบุคลากร 
   เป้าหมาย 2562 
   แผน ร้อยละ 90 
   ผล ร้อยละ 99.44 
  โครงการอบรมสัมมนาป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - ด าเนินการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการปรับกระบวนทัศน์  พัฒนาเครือข่าย   
สร้างจิตส านัก ป้องกันปราบปรามและไม่ทนต่อการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงาน  
ในสังกัด จ านวน 18 แห่ง มีการด าเนินการโครงการอบรมสัมมนาป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ (รวมทั้งหมด 18 โครงการ) และมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน 1,257 คน จากเป้าหมาย 
1,264 คน 
  5.6 พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 
  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
   เป้าหมาย 2562 
   แผน 34 แห่ง 
   ผล 39 แห่ง 
   เครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ 34 แห่ง 
   เครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ 5 แห่ง 
  ปัญหา อุปสรรค 
  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6     
น้อยกว่าร้อยละ 50 
  แนวทางแก้ไขปัญหา 
  1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สนับสนุนงบประมาณ เพ่ิมเติมให้
สถานศึกษาท้ัง 18 แห่งในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยจ้างครูต่างชาติ 
  2. จัดอบรมครู อาจารย์ ให้มีความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอน และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
  ปัญหา อุปสรรค 
  นักเรียนระดับอาชีวศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากมีผล
การเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกภาคการศึกษา 
  แนวทางแก้ไขปัญหา 
  จัดให้มีการลงทะเบียนปรับปรุงผลการเรียน ในกรณีที่นักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านการ
ประเมินในทุกกลุ่มรายวิชา ภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง คือ ต้นเทอม กลางเทอม และปลายเทอม อีกทั้งยังได้จัด
ให้มีการลงทะเบียนปรับปรุงผลการเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในภาคฤดูร้อน 
 



  ปัญหา อุปสรรค 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  แนวทางแก้ไขปัญหา 
  1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขออนุมัติให้สภาสถาบันอนุโลมให้ต าแหน่งครู ระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในระยะ 5 ปี 
  2. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ในการ
ด าเนินการเปลี่ยนจากครูเป็นอาจารย์ และการขอผลงานทางวิชาการ 

 จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ประธาน  ได้สอบถามว่า การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ เกณฑ์การให้
คะแนนและผลการประเมินท าไม่เหมือนกัน เช่น 
  - ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้คะแนน  ๔.๐๐ คะแนน ผลการประเมินคุณภาพดีเลิศ 
  - ระดับอาชีวศึกษา     ได้คะแนน  ๔.๕๗ คะแนน ผลการประเมินคุณภาพดีเลิศ 
  - ระดับอุดมศึกษา             ได้คะแนน  ๔.๑๙ คะแนน ผลการประเมินคุณภาพ 
ท าไมคะแนน ๔.๑๙ คะแนน ผลการประเมินจึงไม่ได้คุณภาพดีเลิศ 
  นายวิชิต เพ็ชรดี ได้ชี้แจงว่า การก าหนดเกณฑ์ของแต่ละระดับไม่เหมือนกัน เช่น เกณฑ์การ
ประเมินของระดับอาชีวศึกษา ต่างกับเกณฑ์การประเมินของระดับอุดมศึกษา ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วว่าท าไม
แต่ละระดับเกณฑ์การประเมินจึงไม่เหมือนกัน จะได้น าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. หากเกณฑ์การประเมินแตกต่างกันเมื่อพิมพ์เผยแพร่ออกไปควรที่จะหมายเหตุเอาไว้       
ว่ามีเกณฑ์แตกต่างกัน 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   
และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ สภาสถาบันจะต้องรู้ปัญหาว่าที่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นเพราะเหตุใด 
เพ่ือที่สภาสถาบันจะให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน  
  ๒. ปัญหาเรื่องของภาษาอังกฤษที่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แต่ในระดับปริญญาตรี ก.พ.อ. ได้ก าหนดเอาไว้ว่าเด็กที่ไม่ผ่านภาษาอังกฤษจะไม่ผ่าน
ปริญญาตรี ไม่ทราบว่ามีปัญหานี้หรือไม่ 
  ๓. ปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษ ในส่วนของมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีมีความ
หลากหลาย ที่จริงต้องเป็นหน้าที่ของ ก.พ.อ. ที่จะต้องก าหนดเอาไว้เลยว่ามาตรฐานภาษาอังกฤษระดับปริญญา
ตรีจะอยู่ในระดับไหน เมื่อมีการพูดคุยในประเด็นนี้ครั้งใด กรรมการจะมีความเห็นและมีข้อสรุปที่ไม่ตรงกัน   
จึงใช้วิธีให้ ก.พ.อ. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ แต่ ก.พ.อ.ยังมิได้ก าหนดในภาพรวม โดยให้แต่ละ
สถานศึกษาไปก าหนด เมื่อครบก าหนดหรือครบรอบแล้ว จะมาดูกันว่า แต่ละสถานศึกษาที่ก าหนดเกณฑ์
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรบ้าง เพ่ือที่จะเอามาก าหนดเป็นภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง เผอิญว่ามีการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น ความต่อเนื่องในตรงนี้จึงยังมิได้ด าเนินการ เพราะฉะนั้นในตอนนี้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้ก าหนดขึ้นเอง
อีกประเด็นหนึ่งคือบางสถาบันการศึกษาที่ก าหนดมาตรฐานภาษาอังกฤษอยู่ จะมีปัญหาเรื่องของอาจารย์ก็ยัง
ขาดคุณสมบัติที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์ได้ อีกประการหนึ่งเรื่องของศาสตร์แต่ละศาสตร์มีความต้องการและมี
ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแตกต่างกัน และเรื่องของภาษาอังกฤษก็จะต้องรู้ในแต่ละศาสตร์ เช่น เรื่องของ
รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มาตรฐานจะต้องสูงกว่าศาสตร์หรือบางสาขาวิชา ดังนั้น จึงต้อง
ก าหนดให้เหมาะสมตามบริบทของศาสตร์ที่แตกต่างกัน หรือต้องค านึงถึงองค์ประกอบอะไรบ้าง ซ่ึงจะดีกว่า
หรือเหมาะสมกว่าที่จะก าหนดมาตรฐานเท่ากัน 



  ๔. ปัญหาเรื่องนักเรียนระดับอาชีวศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาการศึกษาตามระยะเวลา
ที่ก าหนด เนื่องจากผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกภาคการศึกษา ต้องมีข้อมูลว่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์  
มีวิชาอะไรบ้าง เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นต้น คงจะไม่ใช่ทุกรายวิชา เพราะสภาสถาบันจะได้รู้ปัญหา
และมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหา และแก้ได้ถูกต้องตรงจุด ส่วนวิชาที่ปฏิบัติคงจะไม่มีปัญหา 

 มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ 
ส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๘.๑๐ น.                                                                                     
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นายอ านวย นวลอนงค์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 


